
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ปัญหาลูกจา้ง สธ. 

ไทยโพสต ์มตชิน 
เวบ็ไซตม์ตชิน 
เวบ็ประชาไทย 

 
 

    -เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าวว่า 

สปัดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมกบัผู้บริหาร สธ. เกี่ยวกบัภาพรวมการจัดการปัญหาพกส. ซึ่งกล่าวถึงประเดน็

ลูกจ้างในระบบเพียงว่า ขณะนี้ ไม่มฐีานข้อมูลของลูกจ้างในกระทรวง สะท้อนว่ากลุ่มลูกจ้างถูกละเลยมาตลอด ไม่ได้

รับเงินค่าจ้างตามค่าจ้างขั้นต ่า ทั้งของก.แรงงานและที่สธ.ก าหนดเอง โดยมีลูกจ้างที่มีปัญหา ค่าแรงประมาณ 

40,000-50,000 คน และ จนขณะนี้ ยังไม่เพ่ิมตามเกณฑ์ที่ควรได้รับ ได่มีการพูดคุยกันในพ้ืนที่ ว่าประมาณ

กลางเดอืนม.ิย.นี้  จะรวมตวัเรียกร้องอกีที่ศาลากลางจังหวัด และอยากให้รมว.สธ.มาดูเรื่องนี้ เอง เพราะยังไม่มีการ

ตั้งคณะท างานเลย 

     ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในการประชุมร่วมที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่ องการจะ

ด าเนินการแล้ว แต่ที่ท าเรื่องพกส.ก่อนเพราะมข้ีอมูลอยู่ในระบบแล้ว ว่าเหลือพกส.ที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นเงินตามอตัราที่ 

สธ.ก าหนด 1,500 คน ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ ลูกจ้างเหมาบริการ ต้องขอเวลาหาว่าได้รับค่าแรงต ่ากว่า

ที่กระทรวงก าหนดกี่ และแต่ละคนได้ค่าจ้างเท่าไร จากนั้นจะท ากรอบอัตราการจ้างงานภาพรวมทั้งหมด ขอย า้ว่า 

เรื่องนี้ ไม่ใช่ให้ความส าคญักบักลุ่มไหนเป็นพิเศษ  

 การถา่ยโอน รพ.ส.ต. 

มตชิน  
ผู้จัดการออนไลน ์
เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

 

    -เสนอข่าว นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ รองปลัด สธ. ให้สมัภาษณ์ว่า จากการหารือของคณะกรรมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการถ่ายโอนภารกจิรพ.สต.ให้กบัอปท.ภายใต้มาตรการเดมิ แต่ร่นระยะเวลาให้สั้นลง 

ซึ่งการถ่ายโอนต้องดู 1.ความพร้อมของอปท.ในการรับรพ.ไปดูแลบริหารจัดการต่อ 2.ความพร้อมของรพ.สต. และ 

3.ความเหน็ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากนี้จะมกีารปรับปรงุการท างานของคณะกรรมการชุดเดมิ โดยเน้นการมส่ีวน

ร่วมมากขึ้น และจะตั้งคณะท างานเพ่ือท าเรื่องนี้ อกี 1 ชุด ทั้งนี้  การถ่ายโอนรพ.สต.เป็นเรื่องซับซ้อน จากการถ่าย

โอนไปแล้ว 52 แห่ง พบว่าบางส่วนมกีารพัฒนาขึ้น บางส่วนอยากกลับเข้ามาอยู่ในการดูแลของสธ. แต่กลับไม่ได้ท า

ให้บุคลากรต้องลาออก ดงันั้น จึงมอบให้สวรส.ไปศึกษาและทบทวนการท างาน ผลที่จะเกดิกบัประชาชน ผลกระทบ

กบัรพศ./รพท. ผลดีผลเสีย อย่างไรกต็าม เรื่องนี้ ไม่กระทบกับยุทธศาสตร์หมอครอบครัว เพราะพ.ร.บ.สขุภาพ

ปฐมภูมิ ระบุว่าให้ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ที่เป็นห่วงคือการด าเนินนโยบายต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกไป

จากสธ.  

มตชิน    -เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต.ให้ อปท.ด้วย

ความสมคัรใจ พบว่ายังมีอุปสรรค เพราะอาจจะมีข้อจ ากดัของการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าส าหรับบุคลากร ที่

เพ่ิมขึ้นไม่เกนิร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมจากทมี

นักวิชาการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
    นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ กกถ.กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสังกัด อปท. แต่ที่ ผ่านมาติดเงื่ อนไขหลักเกณฑ์ของ สธ. ซึ่ งที่ ผ่านมา

คณะกรรมการ กกถ.ได้แจ้งให้ผู้แทน สธ.ด าเนินการศึกษาแนวทางเพ่ือแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินก่อนการถ่าย

โอนแล้ว 
    ด้านนายชาตรี ศรีสนัต ์นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อบจ.ทั่วประเทศมีความ

พร้อมในด้านงบประมาณเพ่ือรับโอนรพ.สต.ทั้งจังหวัด โดยไม่ได้มองเพียงมิติการท างานในระดับพ้ืนที่ แต่ทุกรพ.

สต.จะต้องบริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่6 มิถุนายน 2561 
ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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 การปฏิรูประบบสาธารณสุข 

โพสตทู์เดย์ คอลัมน์

พินิจการเมอืง 

   -เสนอบทความ ยุทธศาสตร์ปฏริูประบบสาธารณสขุ (1) โดย นพ.พลเดช ป่ินประทีป          เลขาธกิาร สช. 

กล่าวว่า สภาพสงัคมและปัญหาสาธารณสขุมคีวามสลับซับซ้อน สธ.และหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องแยกบทบาทให้

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกนัได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ก  าหนดและก ากบันโยบาย 

(Policy and Regulator) 2.กลุ่มผู้ให้บริการสาธารณสขุ (Provider) 3.กลุ่มผู้ซื้ อบริการ (Purchaser)  โดย ฝ่ายก ากบั
นโยบาย สธ. ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ก ากบันโยบายอย่างเข้มแขง็จริงจัง เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในฐานะ

เดยีวกนั และเพ่ือให้สามารถดูแลงานระดบันโยบายได้ด ีต้องเพ่ิมศักยภาพทางด้านวิชาการและการวิจัยเชิงระบบให้

เข้มแขง็ ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถนะ 

รวมถงึการพัฒนานโยบายและแผนงานด้านก าลังคน 
    ฝ่ายโรงพยาบาลและหน่วยผูใ้หบ้ริการ มกีารถ่ายโอนโรงพยาบาลของสธ. ซึ่งมีได้หลากหลายวิธกีาร เช่นรูปแบบ

องคก์ารมหาชนของรพ.บ้านแพ้ว ที่ จ.ภเูกต็ มรีปูแบบโรงพยาบาลที่ อบจ.เข้ามาดูแล หรืออาจใช้รปูแบบการบริหาร

จัดการโครงการเชิงนวัตกรรม ที่เรียกว่า Sand Box ส่วนสถานีอนามัย ควรเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสขุ ที่เน้น
งานส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรคและการพัฒนาอนามยัชุมชน และส่งมอบให้แก่อปท.  
      ฝ่ายผูซ้ื้อบริการ สปสช.อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของรมว.คลัง หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ผู้ซื้ อ

บริการอย่างมปีระสทิธภิาพ และเอื้อต่อการบูรณาการระหว่าง 4 กองทุน มีการปฏริูประบบการเงินการคลังและการ

พัฒนาระบบชุดสทิธปิระโยชน์พ้ืนฐานกบัชุดสทิธปิระโยชน์เสริม  ตามแนวทางของแผนปฏริปูด้านสาธารณสขุ  

 พาราควอต 

มตชิน คมชัดลึก 

สยามรัฐ เดลินวิส ์
แนวหน้า 

กรงุเทพธรุกจิ 

    -เสนอข่าว เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมประมาณ 100 คน ยื่นหนังสอืถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนมติของคกก.
วัตถุอันตราย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ รับหนังสือแทน โดยเครือข่ายมีข้อเสนอ 1.ให้คกก.วัตถุ

อนัตรายทบทวนมติและพิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนาของพ.ร.บ.วัตถุ

อันตราย พ.ศ.2535 2.ให้ก.เกษตรฯ ศึกษาหาวิธีการทดแทนตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือปกป้อง

คุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 3.ในช่วงก่อนการยกเลิก หากพบมีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร 

ให้มกีารเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
     นายกฤษฎา กล่าวว่า ก.เกษตรฯ จะรับเป็นเจ้าภาพในการเสนอข้อเทจ็จริงใหม่ให้ คกก.ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา

อกีคร้ัง และจะตั้งคกก.ขึ้นมาท างานร่วมกบัเครือข่าย เพ่ือศึกษาข้อเทจ็จริง 
     ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าให้ความส าคัญ และได้ส่งตัวแทนจากส านัก

นายกรัฐมนตรี ก.สาธารณสขุ และก.เกษตรฯ ไปรับเรื่องชี้ แจงและท าความเข้าใจ รับข้อเสนอมาทั้งหมด โดยวันนี้ มี

ข้อสรปุว่า จะให้เวลาในการเปล่ียนแปลงภายในปี 2562 ต้องมแีผนการลดพ้ืนที่ มกีารลดใช้ปริมาณสารเคม ีลดการ

น าเข้า หรืออาจจะท าได้เรว็กว่านี้        

 ขยะอิเล็กทรอนกิส ์

กรงุเทพธรุกจิ เดลินวิส ์

 

   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุม ครม. ว่า ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจาก 

ก.อุตสาหกรรม ว่าปัญหาที่พบผิดกฎหมายคือมีการลักลอบไปท านอกโรงงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นโรงงาน

ขนาดเลก็ โรงงานแปรรปูต่างๆ ท าให้เกดิมลภาวะ ซึ่งจากการตรวจสอบ 7 โรงงาน สั่งระงับไปแล้ว 5 โรงงาน ส่วน

การน าเข้าขยะพลาสตกิ อนุญาตทั้งหมด 26 โรงงาน ตรวจไปแล้ว 17 โรงงาน ที่เหลือจะตรวจสอบเสรจ็ในวันศุกร์ที่ 

8 ม.ิย.  

     ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อมพบว่ามี 3 พ้ืนที่ที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากขยะอิเลก็ทรอนิกส์ เนื่องจาก

ชาวบ้านในพ้ืนที่ยึดอาชีพคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ั้งหมู่บ้าน คือ ชุมชนพ้ืนที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสนิธุ ์บุรีรัมย์ และ

อบุลราชธานี ซึ่งกรมฯ ด าเนินการ 3 เรื่อง คอื 1.ค้นหาผู้ป่วย 2.ระบบเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คอืสมาชิก

ในบ้านที่ท า โดยเฉพาะบ้านที่มเีดก็เลก็ และ 3.การสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน เบื้องต้น ใช้พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ.

2535 ให้อปท.ออกข้อบังคับเร่ืองกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีการจัดการขยะที่เป็นกึ่งขยะอันตรายให้

ถูกต้อง  
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     นพ.สมเกยีรต ิศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเพ่ือหาการตกค้างของ

ตะกั่ว แต่ยังไม่พบการตกค้างในระดบัที่เป็นอนัตราย จากการลงพ้ืนที่ 2 ปี ยังไม่พบโรคลักษณะเรื้ อรัง ส่วนใหญ่จะ

มปัีญหาได้รับบาดเจบ็จากการถูกของมคีมบาด แต่จ าเป็นต้องมกีารตดิตามเฝ้าระวงัต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มเดก็เลก็ใน

พ้ืนที่ เพราะโลหะหนักมผีลต่อพัฒนาการ    

 
ทวีีช่อง5 NBT TNN24 

มตชิน  เดลินวิส ์
กรงุเทพธรุกจิ 

วนัส่ิงแวดลอ้มโลก 

     -เสนอข่าว นพ.เจษฎา  โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก รมว.สธ.

ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการรพ.ให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การก าจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติกเปล่ียนเป็นการใช้ถุงผ้าใส่ยา เพ่ือช่วยลดภาวะ

โลกร้อนด้วยแนวคดิ “เปล่ียนเพ่ือเราในวันนี้   เปล่ียนเพ่ือโลกของเราในวันหน้า” 
    ด้าน นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษพบว่า ไทยมีขยะ

พลาสตกิปีละ 2 ล้านตนั แต่มกีารน ากลับมาใช้เฉล่ียปีละ 0.5 ล้านตนั ปัญหาส าคญัมาจากการใช้พลาสติกเป็นบรรจุ

ภัณฑใ์ส่อาหารและเคร่ืองดื่ม  ท าให้ต้องผลิตพลาสตกิขึ้นใหม่กว่าร้อยละ 70 ประชาชนจึงควรให้ความส าคญักบัการ
ใช้ภาชนะที่ใช้ซ า้ได้ 

 รณรงคฉี์ดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

มตชิน สยามรัฐ  M2F 
สวท ส านักข่าวไทย  
ไอเอน็เอน็ ทวีีทุกช่อง 

เวบ็ไซต ์MThai 
เวบ็ไซตJ์S100 

(ภาพข่าว แนวหน้า  
ข่าวสด มตชิน  สยามรัฐ

ผู้จัดการ)  

     -เสนอข่าว ก่อนการประชุมครม. นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ได้น าคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ 

และสื่อมวลชน พร้อมประชาสมัพันธแ์ละรณรงคก์ารฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ โดยประชาชนขอรับบริการฟรี

ได้ที่สถานบรกิารของสธ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่มิ.ย. -ส.ค. สามารถป้องกนัไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ ์คอื สายพันธุ ์A - 
H1N1 Michigan, สายพันธุ ์A - H3N2 Singapore และสายพันธุ ์B - Phuket ทั้งนี้  นายกฯ ได้ท าท่าฉีดวัคซีนป้องกนั
ไข้หวัดใหญ่เพ่ือเป็นตวัอย่างและร่วมในการรณรงค ์ 

ไทยโพสต ์     -เสนอสกูป๊ สปสช. ชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี 

 โรคพษิสุนขับา้ 

ไทยรัฐ 
 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือ

จัดหาวัคซีนป้องกนัพิษสุนัขบ้าในคนเพ่ิมเติม ปี 2561 ว่า วัคซีนป้องกนัพิษสนุัขบ้าในคนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.

วัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกนัก่อนสมัผสัโรค และ 2.วัคซีนฉีดหลังสมัผัสโรค ซึ่งเป็นงบที่กรมฯ ถ่ายโอนภารกจิไปให้สปสช.

ดูแล แต่เนื่องจากปีนี้มกีารระบาดในสตัว์ ท าให้ปริมาณการใช้วัคซีนในคนเพ่ิมขึ้น ซึ่งในส่วนของวัคซีนป้องกนัก่อน

สมัผัส กรมฯ ได้ท าเรื่องเสนอรมว.สธ.ขอแปลงงบเพ่ือสนับสนุนให้กบัรพ.ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนวัคซีนหลัง

สัมผัสโรคที่มีปริมาณการใช้เพ่ิมจากปกติกว่า 1 ล้านโดส สธ.และสปสช.ได้มอบหมายให้กรมฯ ท าเรื่องส่งถึง

รมว.สธ.เพ่ือน าเข้าครม. ของบกลาง 250 ล้านบาท มาจ่ายชดเชยให้รพ.ที่ส  ารองจ่ายไปก่อน ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนเม.ย.

เป็นต้นมาเริ่มมีการฉีดวัคซีนลดลง สะท้อนว่าประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคมากขึ้น 

ดังนั้น ปี 2562 คาดว่าสถานการณ์การใช้น่าจะปกติ จึงตั้งงบส าหรับสถานการณ์ปกติ และมอบให้อภ. ด าเนินการ

ส ารองวัคซีนอกีทางหนึ่ง 

 ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิดกฎหมาย 

แนวหน้า 
ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าเตรียมออกหมายเรียกดารา

นักแสดงและบุคคลมีชื่อเสยีงอกีกว่า 10 คน มาให้ปากค า ซึ่งการกล่าวอ้างว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑก่์อนและตกเป็น

เหย่ือเช่นกนันั้น ไม่สามารถใช้เป็นเหตผุลในการปฏเิสธความผดิทางคดีได้ 
    นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสสจ.ปทุมธานีตรวจสอบ

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่มีความเสี่ยงครบแล้ว และจะด าเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิต

เครื่องส าอางกว่า 1,000 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งนี้  ขอให้ผู้ประกอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม

ประกาศฯ หากประสงคจ์ะยกเลิกการผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง ให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเรว็ หาก

ต้องการทราบรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบให้ค าปรึกษาออนไลน์ (consultation e-service)  
เวบ็ไซต ์www.thaifda.org/econsult  



                                                             สรุปข่าววันที่ 6 มิถุนายน 2561 4 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 
ข่าวสด 

ระบบจดแจง้ผลิตภณัฑอ์อนไลน ์

     -เสนอข่าว นพ.วันชัย สตัยาวุฒิพงศ์ เลขาธกิาร อย. กล่าวถงึกรณเีครือข่ายผู้บริโภคเสนอให้ยกเลิกระบบการจด

แจ้งเครื่ องส าอางออนไลน์ เนื่ องจากท าให้ได้เลขจดแจ้ง อย.ง่าย และเกิดการลักลอบใส่สารอันตรายลงใน

เครื่องส าอาง ว่า คงไม่ยกเลิกการจดแจ้งเครื่องส าอางผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission) เนื่องจากเป็นการ

ย้อนกลับไปสู่ยุคกระดาษที่ผู้จดแจ้งต้องเดนิทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ อย. ซึ่งแต่ละวันมีผู้ย่ืนจดแจ้งผลิตเคร่ืองส าอาง 

700-800 รายการ หากไม่ใช้ระบบออนไลน์จะเกดิปัญหาและความล าบาก 

    น.ส.ธารทิพย์ สุวรรณเกศ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า การยกเลิ กระบบจดแจ้ง

เคร่ืองส าอางออนไลน์อาจไม่ใช่วิธกีารแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหาเกดิจากการผลิตสนิค้ามกีารเตมิสารที่ไม่ได้แจ้ง อย. 

หรือผลิตสนิค้าโดยปลอมแปลงเลขที่ใบรับแจ้ง ซึ่งการตรวจสอบท าเฉพาะช่วงการขอจดทะเบียน แต่ไม่ได้มีการสุ่ม

ตรวจสอบสนิค้าเมื่อวางขายในตลาด 

 
ฐานเศรษฐกจิ 

โฆษณาขา้ว กข 43 

     -เสนอข่าว นายสุเทพ  คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร เปิดเผยว่า อย.ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการ

โฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์ของข้าวพันธุ ์กข 43 บนฉลากผลิตภัณฑแ์ละสื่อต่างๆ เช่น ข้าว กข 43 ดัชนีน า้ตาล

ต ่า เหมาะส าหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ ป่วยโรคไต และผู้ที่ต้องการควบคุมน า้หนัก, ข้าว กข 43 น า้ตาลต ่า (Low 

Sugar), ข้าว กข 43 ช่วยปรับน า้ตาลในกระแสเลือด เหมาะส าหรับผู้ เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น ถือเป็นการแสดง

คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อน จึงจะแสดง

ข้อความดังกล่าวบนฉลากอาหารหรือโฆษณาได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและต้อง

ระวางโทษแล้วแต่กรณ ี

    ด้าน นายอนันต ์สวุรรณรัตน์ อธบิดีกรมการข้าว กล่าวว่า เรื่องนี้  นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งอย. กรมการข้าว และก.พาณชิย์ เพ่ือหารือทางออกภายในสปัดาห์นี้   

 
ไทยรัฐ ไทยโพสต ์
เดลินวิส ์ M2F  
ส านักข่าวไทย   
ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซต ์MThai 

เจลลีร่สเผ็ด 

    -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ตามที่มกีารเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย

ว่ามผีู้เกดิอาการระคายเคอืงในกระเพาะอาหารหลังรับประทานผลิตภัณฑ ์"เยลล่ีหมีเผด็นรก" นั้น อย.ได้ตรวจสอบ

เฟซบุก๊ชื่อ "MheeMeekhong" พบว่ามีการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และจากการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม
พบว่า ผลิตภัณฑ์ชื่อวุ้นเจลาตินส าเร็จรูปผสมพริก (กล่ินสตรอเบอร์ร่ี) (เลขสารบบอาหาร 10-1-00549-5-

0012) ผลิตโดย บริษัทซี.เอม็.กมัมี่ จ ากดั มกีารแสดงสตูรส่วนประกอบส าคญัไม่ถูกต้อง เพราะอาหารดังกล่าวมีรส

เผด็เป็นจุดเด่นแต่มพีริกเป็นส่วนประกอบเพียง 1 เปอร์เซน็ต ์ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย ดังนั้น ขอ

เตือนผู้ปกครองอย่าให้บุตรหลานซื้ อขนมชนิดนี้ มารับประทานหรือน าไปแกล้งผู้ อื่นเพราะอาจได้รับอันตราย 

โดยเฉพาะผู้ที่มโีรคประจ าตวัหรือมปีระวัตเิป็นโรคกระเพาะอาหาร  

 
ข่าวสด 

การถวายอาหารพระสงฆ ์

    -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธบิดี กรม สบส. กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนควรตระหนักและระวังเรื่อง

การถวายอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งไม่สามารถเลือกรับ

สิ่งของที่มผู้ีถวายได้ ประกอบกบัไม่สามารถออกก าลังกายได้เหมอืนคนทั่วไป ส่งผลให้พระสงฆ ์สามเณรมีภาวะอ้วน 

เสี่ยงต่อการเกดิโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู โรคไขมันในเลือดสงู โรคหลอดเลือด

หัวใจ และโรคไต โดยมแีนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 

    นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะให้ประชาชนถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ ์

เมนูอาหารสขุภาพครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสงู รสเคม็จัด หวานจัด เพ่ิมผักและผลไม้ เน้นวัตถุดิบใน

การท าอาหารที่มไีขมนัต ่า  

 
ข่าวสด 

น ้าหนกักระเป๋านกัเรียน 
     -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าเดก็ไทยวัยประถม

แบกกระเป๋าที่มนี า้หนักเกนิกว่าร้อยละ 10 ของน า้หนักตัว เช่น หากเดก็มีน า้หนัก 30 กก. กระเป๋าต้องหนักไม่เกนิ 

3 กก. แต่ปัจจุบนัพบว่ากระเป๋านกัเรียน 1 ใบ มนี า้หนักถงึ 4-6 กก. การแบกกระเป๋าใบใหญ่ที่หนักและนานอาจท า

ให้เกดิการบาดเจบ็ต่อโครงสร้างร่างกาย และส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรียนรู้ของเดก็ได้ 

      นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี กล่าวว่า เดก็วัยอนุบาลหรือประถมต้นยังมี
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การทรงตวัที่ไม่ดนีัก ก าลังแขนขายังไม่แขง็แรง การแบกกระเป๋าใบใหญ่และน า้หนักมาก อาจท าให้เกดิการบาดเจบ็

ทั้งจากการล้มและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแบกกระเป๋า ทั้งนี้  กระเป๋านักเรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แบบถือและแบบ
แขวนหลัง หากกระเป๋ามนี า้หนักมากแนะน าให้ใช้กระเป๋าลาก แต่ถ้าน า้หนักไม่มากและต้องแบกนานควรใช้กระเป๋า

แขวนหลัง ส่วนกระเป๋าแบบถอืหากหลีกเล่ียงไม่ได้แนะน าว่าไม่ควรหนักจนเกนิไป และไม่ควรถอืเป็นเวลานานๆ 

 
มตชิน คอลัมน ์
ส่องโรคไขสขุภาพ 

โรคหอบหืด 

     -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคหอบหืดเป็นการอกัเสบเรื้อรังของ

หลอดลม เกดิจากปัจจัยทางพันธกุรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ท าให้หลอดลมของผู้ป่วยมปีฏกิริิยาตอบสนองต่อ

สารก่อภมูแิพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ 

      พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาโรคหอบหืดสามารถท าได้โดย 1.

หลีกเล่ียงสิ่งต่างๆ ที่อาจท าให้เกดิปฏกิริิยาภมูิแพ้หรือกระตุ้นอาการหอบหืด 2.ใช้ยารักษาชนิดสดูร่วมกบัยาขยาย

หลอดลม ตามค าแนะน าของแพทย์ 3.ถ้าโรคหอบหืดมีอาการรุนแรงและเป็นบ่อย ควรใช้เครื่องวัดการท างานของ

ปอดเป็นประจ า เพ่ือช่วยตดัสนิใจปรับการรักษาได้รวดเรว็ และแก้ปัญหาโรคก าเริบเฉียบพลัน 

 

ข่าวสด 

กทม.คุมเอดส-์วณัโรค 

     -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามยั กทม. ร่วมกบั นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และ

นายอนันต ์มโนมยัพิบูลย์ อธกิารบด ีม.นวมนิทราธริาช ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื การใช้ข้อมูลบริการทาง

การแพทย์และสขุภาพ เพ่ือการตดิตามและเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคในพ้ืนที่กรงุเทพฯ พร้อมประสานความ

ร่วมมอืเพ่ือขบัเคล่ือนให้ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง

และตดิตามและวางแผนป้องกนัและควบคุมโรค รวมถึงเริ่มน าร่องการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การติดเชื้ อ

เอชไอวีและวัณโรค 

 

มตชิน 

มะเร็งล าไสใ้หญ่ 

     - เสนอสกูป๊ข่าวเรื่องโรคมะเรง็ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งท าให้คนไทยเสยีชีวิตสงูเป็นอนัดับ 3 และเสยีชีวิตปี

ละ 3,000 ราย มกัพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมกัพบในระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นระยะที่ต้องได้รับการ

รักษา โดยในปีงบประมาณ 2561 สปสช.ได้บรรจุสทิธปิระโยชน์การคดักรองมะเรง็ล าไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 

50-70 ปี เพ่ือให้เข้าถงึการคดักรองและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 

     ส าหรับเขตสขุภาพที่ 5 ราชบุรี มกีารคดักรองมะเรง็ล าไส้ใหญ่อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะบรรจุเป็นชุดสทิธปิระโยชน์

ในปี 2561 โดยรพ.นครปฐมและรพ.ต่างๆ ในเขตสขุภาพที่ 5 ได้ร่วมกบั รพ.สต.เครือข่ายในพ้ืนที่ช่วยสนับสนุน

คดักรอง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจมะเรง็ล าไส้ใหญ่เพ่ิมขึ้น สามารถช่วยชีวิตผู้ ป่วยได้

ด้วยการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

รอ้งเรียนรพ.ศรีสชันาลยั 

     -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ชื่อ "เอ นฤดล สวนปราง" โพสตภ์าพคนไข้ยืนต่อแถวรอรับบริการจากรพ.ศรีสชันาลัย จ.

สโุขทัย เป็นแถวยาวออกมานอกตัวอาคารจนเกอืบถึงที่จอดรถ ผู้ป่วยหลายคนต้องยืนตากแดดรอ โดยมีผู้ เข้ามา

แสดงความคดิเหน็เชิงต าหนิ ประชดประชันรพ. และส่งต่อกนัเป็นจ านวนมาก 
      ด้าน นพ.สุทนต์ ทั่งศิริ ผอ.รพ.ศรีสัชนาลัย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่า รพ.มีคนไข้เป็นจ านวนมากทุกวัน 

สถานที่คบัแคบ ไม่สามารถขยับขยายได้ บุคลากรที่จะให้บริการไม่เพียงพอ เป็นปัญหาระดับชาติ ส าหรับเหตุการณ์

ที่มกีารแชร์ในเฟซบุก๊นั้นยังไม่ทราบข้อมูล และขณะนี้ตดิประชุมยังไม่สะดวกให้ข้อมูล   

 

 
เวบ็ไซตพั์นทพิ 

รพ.ท าท่อช่วยหายใจหลดุ 

   -สมาชิกผู้ใช้งานโพสต์ข้อมูลว่า คุณยายรักษาตัวอยู่ที่รพ.แห่งหนึ่งในภาคอีสาน มานานหนึ่งเดือน เนื่องจากมี

อาการเลือดออกในสมอง ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เมื่อไปเย่ียมผู้ ป่วยพบว่ามีการหายใจผิดปกติ ได้สอบถาม

พยาบาลคนแรก ได้ค าตอบว่าไม่รู้  เมื่อพยาบาลอกีคนมาตรวจดู จึงทราบว่าท่อเครื่องช่วยหายใจไม่แน่น ท าให้รู้สกึ

ไม่พอ 

 เตือนครีมรกัษาสะเก็ดเงิน 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ  
 

    -เสนอข่าว เพจดอกจิก v.5 โพสต์เตือนภัย "ครีมลาว" ระบาดหนักในพ้ืนที่อีสานและใกล้เคียง อ้างรักษาโรค

สะเกด็เงิน ซึ่งอย.เคยมีประกาศเตือนตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังมีการลักลอบขาย พร้อมทั้งแนะน าผู้ ป่วยให้พบแพทย์
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ผวิหนังเพ่ือรักษา 

 ยกเลิกการส าเนาเอกสารราชการ 

มตชิน ข่าวสด สยามรัฐ 
เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

สปริงนิวส ์

    -เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. นายทศพร ศิริสมัพันธ ์เลขาธกิารคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) น าคณะประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดย

นายกฯ ได้ปักหมุดระบุพิกดัต าแหน่งทางดจิิตอลท าเนยีบรัฐบาล อกีหนึ่งสถานที่ราชการกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศ 

ผ่านแอพพลิเคชั่น CITIZENinfo ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ก.พ.ร. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การ
มหาชน) และกรมการปกครอง ภายใต้โครงการยกเลิกการส าเนาเอกสารราชการ เช่น ส าเนาประจ าตวับตัรประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มใช้เดอืนส.ค.นี้ทั่วประเทศ  

เดลินวิส ์    -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเลิกใช้ส าเนาบัตร

ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านมาตั้งแต่การประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2560 จากนี้

ประชาชนจะใช้เพียงบตัรประชาชนในการตดิต่อราชการเท่านั้น 

 


